



บทบรรณาธิการ

"...ท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตอไม้หรือตัวท่อนอนคอยกัดแทะกระดากแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่าๆ
โดยไม่สนใจพิจารณาสังขรณ์อันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว
แต่มีว่ไปยึดธรรมที่ศึกษามาก่ายเดียว
ซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธรเจ้า มาเป็นสมบัติของตน
ด้วยความเข้าใจผิด ว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว
ทั้งที่ทะเลสงข์กองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟ มิได้ลดน้อยลงบ้างเลย
จงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าๆ เรียนเปล่าและตายทั้งเปล่า
ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย.."

ที่มา : หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ หลวงปู่มั่น ภูริกตฺโต วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2493

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ขอนแก่นรำลึก 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริกตฺโต ด้วยการน้อมนำคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริกตฺโต
พระอริยะสงฆ์ที่สำคัญของประเทศไทย มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการทางสุขภาพ และที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการทางสุขภาพของนักวิชาการ พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพ และทางการศึกษา
รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาทางวิชาการด้านสุขภาพ
ในประเทศไทย สำหรับกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์ ได้คัดเลือกบทความวิจัยที่น่าสนใจด้านต่าง ๆ รวม 6 เรื่อง
เสนอในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) ดังนี้ 1) สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019: บทบาทพยาบาล 2) กาวะสืบสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ: ความท้าทาย
ของการพยาบาล 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง ความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน

กับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการการพยาบาลและการพดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ดูแลผู้รับบริการต่างตัว 4) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับอำเภอเขตสุขภาพที่ 6 5) ผลของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงร่วมกับการสะท้อนคิด
ต่อพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล และ 6) การศึกษา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระของบทความที่วารสารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้นำเสนอไปนั้น จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเพื่อเปิดมุมมองแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางสุขภาพของท่าน
รวมทั้ง ช่วยส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

กองบรรณาธิการ

